
Frá fundi umhverfis- og skipulagsráðs 27. nóvember 2024: 

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins: 

 

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvað kostar að gera eitt 
stykki  ferðavenjukönnun sem Gallup hefur framkvæmt fyrir Reykjavíkurborg á hverju ári í 
16 ár? Greinargerð fylgir fyrirspurn. 

 

Greinargerð 

Fulltrúi Flokks fólksins telur rétt í ljósi sparnaðaraðgerða sem borgin þarf að 
undirgangast að þessar kannanir séu gerðar annað hvert ár frekar en árlega þar sem það 
liggur fyrir að oft eru ekki miklar breytingar milli ára? 

 


